

Hoàng Ngọc, ngày tháng 01 năm 2023

KẾ HOẠCH

Phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật về chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm trên địa xã Hoàng Ngọc

Nhằm tăng hiệu quả trong công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã. Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND, ngày 04/11/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Hóa về việc “Phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật về chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023”. Ủy ban nhân dân xã Hoàng Ngọc xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo cho cán bộ và Nhân dân. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan chức năng.

2. Chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

3. Các ban, ngành, đoàn thể và tổ chức chính trị phải xác định: Công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về quản lý,

sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Phấn đấu làm giảm tối đa hoạt động nhập lậu, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, Huyện ủy. Ủy ban nhân dân thị trấn đối với công tác phòng, chống các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, trọng tâm là Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2017; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 11/01/2021 về quản lý, sử dụng pháo; Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC ngày 25/12/2008 giữa bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo; các văn bản hướng dẫn của các cơ quan tư pháp về áp dụng xử lý tội phạm liên quan đến pháo.

2. Các tổ chức, ban ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phòng, chống các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo với tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết liệt nhất. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo sâu rộng trong Nhân dân với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, phù hợp, đối tượng; tăng thời lượng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh thị trấn.

3. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Tổ chức cho Nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp ký cam kết không sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nhằm tạo hiệu ứng

tích cực, sâu rộng trên toàn thị trấn. Rà soát, lập danh sách các trường hợp thuộc diện đối tượng trọng điểm để chủ động tuyên truyền, vận động “cá biệt” nhằm giáo dục, răn đe, phòng ngừa vi phạm.

4. Các lực lượng chức năng tập trung lực lượng ra quân, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu, sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo. Đề xuất lựa chọn những vụ án điển hình đưa ra xét xử lưu động trên địa bàn thị trấn để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

5. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ khu vực giáp ranh, các cửa hàng tạp hóa mua bán tập trung đông người để kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động nhập lậu, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an xã.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các ngành chức năng tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác giao nộp và ký cam kết không nhập lậu, sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo.

- Tổ chức rà soát, lên danh sách các đối tượng trọng điểm, nghi vấn hoạt động vi phạm để có biện pháp tuyên truyền, vận động “cá biệt” nhằm giáo dục, răn đe và có biện pháp quản lý, đấu tranh, ngăn chặn.

- Tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh quyết liệt đối với các đối tượng, đường dây, ổ nhóm sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo.

- Tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát vũ trang, tuần tra kiểm soát giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; kiểm tra, kiểm soát hành chính tại các bến xe, trung tâm thương mại, chợ... để phát hiện xử lý nghiêm

các đối tượng có hành vi mua bán trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo.

- Phối hợp với các lực lượng liên quan quản lý chặt chẽ các cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an trật tự kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại hóa chất, tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp, không để các đối tượng lợi dụng mua bán trái phép các loại hóa chất, tiền chất thuốc nổ để chế tạo pháo, thuốc nổ. Tổ chức tiếp nhận, thu gom, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trong đêm Giao thừa phải thành lập các Tổ công tác phòng, chống sử dụng pháo trái phép.

2. Ban Chỉ huy Quân sự xã.

Tuyên truyền, vận động cán bộ Nhân dân chấp hành quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo; quản lý chặt chẽ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo chức năng; tổ chức tiếp nhận, thu gom, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định bàn giao ban chỉ huy Quân sự huyện, đảm bảo an toàn tuyệt đối Phối hợp với lực lượng Công an thị trấn tổ chức tuần tra đảm bảo ANTT trước trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tập trung lực lượng phối hợp với lực lượng Công an thành lập các Tổ công tác phòng, chống sử dụng pháo trái phép trong đêm giao thừa.

3. Ban Văn hóa – xã hội.

Tăng cường thời lượng trên hệ thống truyền thanh, đăng tải các tin, bài trên cổng thông tin điện tử có nội dung tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo; nguy cơ gây mất an ninh, trật tự và ảnh hưởng đến tính mạng; chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm; công tác phòng, ngừa, đấu tranh của lực lượng chức năng đối với vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo; biểu dương gương “người tốt, việc tốt”, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; lên án, phê phán các trường hợp vi phạm để tuyên truyền, răn đe tội phạm.

4. Các trường Tiểu học và Trung học cơ sở.

Tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và tổ chức ký cam kết không sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo đến toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh. Phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến pháo, đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua trong các lớp học, trường học.

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội.

Đề nghị UBMTQ các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân gương mẫu trong việc chấp hành các quy định về cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo; đồng thời, vận động người thân trong gia đình không vi phạm, nhất là không đốt pháo trong các dịp lễ, Tết. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền các tổ dân phố đẩy mạnh Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với tổ chức vận động Nhân dân ký cam kết không vi phạm các quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo; chủ động phát hiện, tố giác các đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo và vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Chỉ đạo tổ chức cho 100% hội viên, đoàn viên ký cam kết không sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo.

6. Ban chấp hành đoàn thanh niên. Chỉ đạo chi đoàn cơ sở, Hội Liên hiệp Thanh niên:

Tổ chức sinh hoạt, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể đoàn viên, thanh, thiếu niên các quy định pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo; nguy cơ mất an ninh, trật tự và ảnh hưởng đến tính mạng; chế tài xử lý của pháp luật đối với các hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo và vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu niên ký cam kết không tham gia hoặc thực hiện các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

7. Ban cán sự các tổ dân phố.

Tổ chức soát xét, đánh giá và dự báo tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo trên địa bàn, xác định, lên danh sách các hộ gia đình có khả năng đốt pháo nổ để tiến hành tổ chức ký cam kết.

Tổ dân phố phải tổ chức ký cam kết đối với tổ trưởng tổ liên gia đồng thời giao nhiệm vụ cho tổ liên gia có trách nhiệm trong việc giám sát các thành viên trong tổ của mình.

Phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo ANTT trước, trong và sau tết nguyên đán Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên đây là kế hoạch Tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023” của Ủy ban nhân dân xã Hoàng Ngọc.

UBND xã đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc.

Giao trách nhiệm cho Công an xã thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; thường xuyên báo cáo kết quả triển khai cho UBND xã, huyện theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy – HĐND (b/c);
- UBNDTTQ, các DT (p/h);
- Các bộ phận chuyên môn;
- Đài TT;
- Lưu VP, CA.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hắc Xuân Thọ